



Gia Lai

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH GIA LAI
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC GIA LAI

NĂM THỨ 67
SỐ 3997 (5747)

THỨ SÁU 27-6-2014

(1 THÁNG 6 GIÁP NGỌ)

Trụ sở: 2A Hoàng Văn Thụ-Thành phố Pleiku

Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn
hoặc baogialai.vn

HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Tập trung đẩy nhanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Ngày 25-6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2014 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng và các Phó Chủ tịch: Hoàng Công Lự, Phùng Ngọc Mỹ. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố.

Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh nhận định:

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục chuyển biến tích cực và phát triển khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2014 (theo giá cố định năm 1994) đạt 11,16%, trong đó, sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản tăng 7,91%; công nghiệp-xây dựng tăng 10,76%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước trên 16.800 tỷ đồng, bằng 50,8%

kế hoạch, tăng 14,1%. Thu ngân sách toàn tỉnh đạt 1.574 tỷ đồng, ước 62,2% dự toán Trung ương giao, 54,9% dự toán HĐND tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế cũng đạt được những kết quả khả quan.

Sau khi các sở, ngành và địa phương báo cáo, thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các

(Xem tiếp trang 2) HÀ DUY



Phải vào cuộc bằng cả trái tim mình!

TRANG 4

Háo hức ngày hè

Từng gương mặt bết mồ hôi nhưng rạng rỡ, sáng khoái với những tiếng cười giòn giã đã thể hiện rõ niềm vui của các em nhỏ khi tham gia những trò chơi vui nhộn tại sân chơi “Chúng em vui hè về” do Nhà Thiếu nhi, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai phối hợp với Huyện đoàn Kông Chro tổ chức tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro).

TRANG 4



Em Nguyễn Thị Thiên Lý tự tin khoe bức tranh mới hoàn thành. Ảnh: N.G

Đồng lòng, đồng sức đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981

Không chỉ ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa nước ta, những ngày vừa qua, Trung Quốc tỏ ra hung hăng hơn trong việc đối phó với Việt Nam, tiếp tục gây hấn tại Hoàng Sa. Trước những hành động sai trái của Trung Quốc, đồng đảo người dân trong tỉnh lại tiếp tục bày tỏ thái độ phản đối mạnh mẽ.

TRANG 7

3 Sản xuất cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu

4 Ấm lòng những bữa cơm thiện nguyện

5 Ôn thi nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe



Công an xã chiếm đoạt



30 triệu đồng?

TRANG 6

Phát hiện hàng tỷ đồng sai phạm qua công tác thanh tra

Tổng số tiền sai phạm trên 10,6 tỷ đồng. Trong số tiền này, sai phạm chủ yếu là chi trả phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút, dạy thêm giờ của giáo viên và hỗ trợ cho học sinh bán trú không đúng quy định. Cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 7,7 tỷ đồng, giảm chi quyết toán 14,39 triệu đồng và không kiến nghị thu hồi trên 2,88 tỷ đồng do đã cấp cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

TRANG 7

Ngày 1-7:

Diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai vừa tổ chức cuộc họp với các sở, ban ngành và đơn vị chức năng về công tác phối hợp chuẩn bị cho Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2014-2019).

Theo thông tin do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày tại cuộc họp, Đại hội MTTQ tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2014-2019) sẽ chính thức diễn ra tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) từ chiều 1-7 và bế mạc vào chiều 2-7, với tổng số hơn 300 đại biểu tham dự. Đến nay, các sở, ngành và đơn vị chức năng đã triển khai đồng bộ các mặt công tác phối hợp chuẩn bị cho Đại hội. Quy trình chuẩn bị về nhân sự cho Đại hội thực hiện theo quy định của Điều lệ

MTTQ Việt Nam và căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, tình hình thực tế của tỉnh. Đề án nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2014-2019) đã chú trọng việc mở rộng cơ cấu, thành phần và số lượng, với tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa IX là 87 vị-gồm đại diện các tổ chức thành viên, MTTQ cấp huyện, thị xã, thành phố, các nhân sĩ trí thức, cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, giai tầng xã hội, các dân tộc, tôn giáo, đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa IX có 9 vị (gồm 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 5 Ủy viên Thường trực)...
THANH NHẬT

Tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Chư Prông: Đại biểu ủng hộ hơn 74 triệu đồng hướng về biển Đông

Sáng 25-6, Hội đồng Nhân dân huyện Chư Prông khai mạc kỳ họp thứ 8 khóa XI. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã gieo trồng được 18.898 ha cây trồng các loại, đạt 98,5% kế hoạch, trong đó cây lương thực có hạt là hơn 9.000 ha, cây lương thực có củ là 5.500 ha, cây thực phẩm là 3.700 ha... Huyện đã tiến hành hỗ trợ 50% giá trị cây giống cho 150 ha cà phê tái canh ở 11 xã, thị trấn và 1.600 cây bơ ghép cho các hộ cải tạo vườn tạp ở một số xã. Công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; đến nay ở huyện có 1 xã đạt 15 tiêu chí, 2 xã đạt 13 tiêu chí, 1 xã đạt 12 tiêu chí, 4 xã đạt 9 tiêu chí. Huyện Chư Prông phấn đấu đến cuối năm nay có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 tất cả các xã đều đạt nông thôn mới.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tham gia quyên góp được số tiền hơn 74 triệu đồng để ủng hộ ngư dân và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông ủng hộ 50 triệu đồng, Công ty Chè Bàu Cạn ủng hộ 10 triệu đồng.
VINH HOÀNG

Hội nghị... (Tiếp theo trang 1)

ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Chủ tịch chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát các chương trình, đề án, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP và Quyết định 02/2014/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và ngân sách nhà nước. Tập trung đẩy nhanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; triển khai kịp thời các biện pháp ngăn chặn, phòng-chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Tập trung triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng; chuẩn bị tốt kế hoạch phòng-chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi...

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt hơn nữa trong thực hiện thu ngân sách; soát xét lại nợ của doanh nghiệp; đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy. Tập trung đẩy mạnh tiến độ xây dựng cơ bản, tiến độ giải ngân và đảm bảo chất lượng công trình. Các ngành Y tế, Giáo dục-Đào tạo chú trọng công tác phòng-chống dịch bệnh trong mùa hè; quản lý việc dạy thêm học thêm. Rà soát lại hoạt động đào tạo nghề ở nông thôn; thực hiện tốt chính sách đối với người có công và đối tượng chính sách. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền cấm sử dụng rượu bia trong giờ hành chính.
H.D

Phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014: Thêm 8 thí sinh đỗ tốt nghiệp

Đó là thông tin được Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục (Sở Giáo dục-Đào tạo) cho biết vào sáng 26-6.

Sau khi công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2014, Phòng đã nhận được đơn đề nghị phúc khảo của 157 thí sinh với 168 bài chấm, trong đó nhiều nhất là môn Toán với 123 bài, Ngữ văn 90 bài. Kết quả đã có 16 thí sinh thay đổi kết quả tốt nghiệp sau khi chấm phúc khảo; cụ thể có 8 thí sinh từ rớt thành đậu, 2 thí sinh từ loại trung bình lên loại khá và 6 thí sinh từ khá lên giỏi. Trong số 8 thí sinh từ rớt thành đậu tốt nghiệp năm nay có 5 thí sinh hệ THPT và 3 thí sinh hệ Giáo dục Thường xuyên.
PHƯƠNG DUYỄN

Tập huấn nghiệp vụ hội thẩm, thẩm phán

Ngày 26-6, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ hội thẩm, thẩm phán toàn tỉnh lần thứ nhất năm 2014. Gần 400 hội thẩm, thẩm phán trong tỉnh tham gia.

Trong thời gian hai ngày (26 và 27-6), các báo cáo viên pháp luật ở Trung ương, trong đó có Chánh tòa Dân sự Tòa án Nhân dân tối cao-ông Hoàng Văn Liên trình bày các chuyên đề về kỹ năng giải quyết những vụ án dân sự, hành chính. Các tiêu chí đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện; những kinh nghiệm xét xử án dân sự, án hành chính và những vấn đề chưa rõ trong các quy định của pháp luật, nhất là Luật Tố tụng Dân sự và Luật Tố tụng Hành chính được trao đổi, giải đáp...
HOÀNG MINH

Xây dựng 4 mô hình phòng-chống tệ nạn mại dâm

Tin từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, cho biết: Từ đầu năm đến nay, Sở đã phân bổ kinh phí cho các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện, thị xã, thành phố về xây dựng thí điểm 4 mô hình xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm. Các đơn vị xây dựng thí điểm mô hình: TP. Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và huyện Chư Sê. Mức hỗ trợ cho các mô hình phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng-chống HIV/AIDS trong phòng-chống mại dâm là 60 triệu đồng.

Việc thực hiện thí điểm các mô hình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đấu tranh, xử lý các vụ việc, triệt phá các đường dây hoạt động mại dâm; tổ chức cho 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ để phát sinh tệ nạn mại dâm ký cam kết không có hoạt động mại dâm trá hình dưới mọi hình thức.
ĐÌNH YẾN

TIN VĂN

● **Chiều 25-6, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh** tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2014-2018. **A.H**

● **Từ 1-7, 5 luật có hiệu lực**, đó là Luật Đất đai; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Tiếp công dân; Luật Đấu thầu; Luật Phòng cháy và Chữa cháy. Trong 5 luật nêu trên, Luật Đất đai có tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội nên được rất nhiều người quan tâm. **HOÀNG CỬ**

● **6 tháng đầu năm 2014, huyện Đức Cơ** phát hiện 51 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ và phát triển rừng (giảm 38 vụ so với cùng kỳ năm trước), trong đó có 43 vụ vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép, 4 vụ vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và 4 vụ phá rừng làm nương rẫy. Lực lượng chức năng đã làm các thủ tục xử lý hành chính 47 vụ, chuyển xử lý hình sự 4 vụ, tịch thu 87,6 m³ gỗ các loại, 4 xe ô tô. **H.C**

● **Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh** 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 104 triệu USD, tăng 44,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Xuất khẩu đạt 26,02 triệu USD với các mặt hàng chủ yếu như: xăng dầu 13,93 triệu USD, hàng bách hóa 2 triệu USD, máy móc thiết bị 3 triệu USD... Nhập khẩu đạt 78 triệu USD, tăng 75,8% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: mì lát 152.300 tấn/33,14 triệu USD, gỗ xẻ qua xử lý 30 triệu USD, hạt điều 12.283 tấn/14,1 triệu USD... **H.D**

● **Từ đầu năm đến nay, tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển trên địa bàn huyện Ia Grai** vẫn tăng. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện 49 vụ vi phạm (tăng 23 vụ so với cùng kỳ năm trước), thu giữ trên 160 m³ gỗ các loại, 3 xe ô tô, 5 cửa xăng và 4 xe gắn máy, thu nộp ngân sách nhà nước gần 500 triệu đồng tiền bán lâm sản tịch thu và phạt vi phạm hành chính. **LÊ NAM**

● **Ngày 25-6, Sở Công thương tỉnh Kon Tum** cho biết, qua kiểm tra công tác quản lý vận hành đập và hồ chứa các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, cho kết quả 100% (9/9) đập thủy điện vận hành đảm bảo an toàn; các đơn vị quản lý đã thực hiện tốt việc quản lý, vận hành hồ chứa theo quy định. Mặt khác, các chủ đập thủy điện cũng đã xây dựng phương án phòng-chống lụt, bão năm 2014, hoàn thành công tác chuẩn bị vật tư và tổ chức diễn tập phòng-chống lụt, bão để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai bất ngờ xảy ra. **DUY TÂN**

Phú Thiện: Hơn 60 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện tiếp nhận và điều trị 60 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Số bệnh nhân tập trung nhiều nhất là thị trấn Phú Thiện với 18 ca mắc.

Trước tình hình đó, Trung tâm Y tế huyện đã triển khai nhiều biện pháp tích cực khống chế số người mắc như duy trì công tác dịch tễ tại các khoa phòng và giám sát chủ động tại 10 xã, thị trấn; tổ chức phun hóa chất chủ động với diện tích khoảng 900 m²; diệt loăng quăng cho hơn 3.600 hộ dân trên địa bàn huyện. Đồng thời, vận động nhân dân dọn vệ sinh môi trường khu vực sinh sống. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra dịch...
HOÀNH SƠN

Không điều khiển xe khi đã uống bia, rượu!

● **TỔNG BIÊN TẬP:** ĐOÀN MINH PHUNG ● **PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:** BÙI TẤN SĨ, TRẦN VĂN NGHĨA, KHUẤT ĐÌNH VIÊN ● **TRÌNH BÀY:** VĂN PHÉ ● **TÒA SOẠN, TRỊ SỰ:** 2A HOÀNG VĂN THỤ-THÀNH PHỐ PLEIKU
● Điện thoại: (059) 3872279 - 3824123 ● Fax: (059) 3871645 - 3821153 ● **E-MAIL:** baogialai@dng.vnn.vn ● Điện thoại quảng cáo, phát hành: (059) 3824123 - 3824123 (106) - 2470666
● Phòng ban đọc: 2470444 - 3821031 (102) ● Trang Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn hoặc baogialai.vn
● **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AN KHÊ:** 35 Hoàng Hoa Thám, thị xã An Khê ● Điện thoại - Fax: (059) 3837966 ● **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AYUN PA:** 75 Hoàng Văn Thu, thị xã Ayun Pa
● Điện thoại - Fax: (059) 3652989 ● GPXB số 1270/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17-7-2012 ● Chế bản tại Tòa soạn - In tại Công ty In Gia Lai, 102 Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku ● **Giá 2.000 đồng**

XUẤT BẢN 6 KỲ/TUẦN: THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ NĂM, THỨ SÁU, CUỐI TUẦN VÀ GIA LAI ĐIỆN TỬ

Sản xuất cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu

Đak Lak đã hướng các nông hộ, các doanh nghiệp xây dựng hệ thống kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh cà phê để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm hạn chế rủi ro, thiệt hại cho người sản xuất.

Nhu cầu nước tưới cho cây cà phê mùa khô là rất lớn khi 1 ha cà phê cần lượng nước từ 1.600 m³ đến 1.700 m³. Trong khi vài năm trở lại đây, biến đổi khí hậu ở Việt Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng ngày càng xảy ra rõ nét làm cho nguồn nước mặt, nước ngầm suy giảm nghiêm trọng. Chỉ tính riêng 5 năm trở lại đây, cứ đến mùa khô, các tỉnh Tây Nguyên thường xuyên bị hạn hán làm cho hàng chục ngàn ha cà phê bị khô hạn, làm chết cây hoặc giảm năng suất, có năm mất từ 30% đến 50% năng suất, gây thiệt hại lớn cho các nông hộ.

Trước thực trạng này, tỉnh Đak Lak đã quy hoạch lại diện tích cà phê, hướng dẫn các nông hộ chuyển diện tích cà phê ở những vùng không chủ động nguồn nước, ở vùng đất dốc từ 15 độ trở lên sang trồng các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Tỉnh cũng hướng dẫn các nông hộ, các doanh nghiệp xác định được thời điểm tưới nước lần đầu tốt nhất và thực hiện theo đúng quy trình tưới nước tiết kiệm với lượng nước cần đủ cho cây cà phê từ 400 lít đến 600 lít nước/cây/1 lần tưới.

Các tổ chức cũng khuyến cáo các nông hộ, các doanh nghiệp ứng dụng tốt hơn nữa kỹ thuật bón phân theo độ phì của đất để tiết kiệm chi phí bón phân từ



Thu hoạch cà phê. Ảnh: K.N.B

8% đến 10% (tương đương 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/ha), sử dụng các giống cà phê mới năng suất cao, chịu hạn đưa vào trồng và áp dụng kỹ thuật trồng âm, trồng cây đai rừng, che bóng, tủ gốc giữ ẩm, tạo hình, làm bồn ép tàn dư thực vật để cây cà phê chống chịu với khô hạn.

Đặc biệt, tỉnh Đak Lak đã nhân rộng

các mô hình đa dạng hóa cây trồng trong vườn cà phê bằng cách trồng xen các loại cây hàng hóa lâu năm như bơ, sầu riêng, tiêu, mít... Ngay mùa mưa năm nay, các nông hộ, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê đã trồng xen mới trên 1.000 ha.

Thực tế, việc trồng cà phê xen các loại cây hàng hóa lâu năm tại các nông

hộ ở các huyện Cư M'Gar, Krông Búk, Krông Năng, Krông Pak, Cư Kuin không những giúp người trồng tăng thêm thu nhập từ 20% đến 50% so với trồng thuần cà phê mà còn có tác dụng cải thiện điều kiện khí hậu trong vườn cây, nâng cao độ phì nhiêu của đất, hạn chế tình trạng xói mòn, rửa trôi, hàm lượng chất hữu cơ trong đất tăng thêm từ 24% đến 26%.

Cũng theo các nhà khoa học, việc đa dạng hóa cây trồng trong các vườn cà phê còn góp phần duy trì sự phát triển bền vững. Các loại cây trồng xen còn có tác dụng như cây che bóng, chắn gió nên đã hạn chế sự phát triển, lây lan các đối tượng sâu bệnh hại, giảm bớt áp lực nước tưới trong mùa khô đối với các vườn cà phê.

Hiện nay, tỉnh Đak Lak có trên 200.000 ha cà phê, trong đó có trên 195.000 ha cà phê kinh doanh cho thu hoạch sản phẩm với sản lượng mỗi năm đạt từ 430.000 tấn cà phê nhân trở lên. Tuy nhiên, diện tích cà phê có trồng cây che bóng, cây trồng xen trên địa bàn tỉnh còn rất thấp, chỉ mới có 32% diện tích cà phê.

HÀ SỰ (theo TTXVN)

Hàng trăm ha mì bị chết do nắng hạn

✍️ QUANG NGỌC



Gần 2 ha mì của gia đình anh Kpã Pret bị mất trắng. Ảnh: Q.N

Gia đình ông Kpã Pret, ở buôn Ối Đăk (xã Ia Mlah) có gần 2 ha mì bị chết do đợt nắng hạn kéo dài từ đầu tháng 5 đến nay. Ông Pret cho biết: Đầu tháng 5 trời có mưa nên gia đình bắt tay vào trồng mì ngay. Nhưng từ khi trồng xong đến nay, trời nắng gắt không có trận mưa nào, nên cây mì không thể lên được. Gia đình rất muốn trồng lại nhưng gặp khó khăn trong việc mua giống vì không có tiền, mà thậm chí nếu có tiền thì cũng chẳng biết tìm đâu ra giống để mua. Minh mong chính quyền hỗ trợ mua giống để tiếp tục sản xuất.

Không riêng gì gia đình ông Kpã Pret ở xã Ia Mlah mà tại các xã: Đất Bằng, Chư Ngọc và Ia Rсай, nhiều diện tích mì của nông dân cũng bị chết do đợt nắng hạn vừa qua. Hiện tại, trên địa bàn huyện Krông Pa, mì giống đang khan hiếm, đặc biệt là một số giống mì mới.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thơ-Chủ tịch Hội Nông dân xã Đất

TỪ ĐẦU THÁNG 5-2014 ĐẾN NAY, NẮNG NÓNG KÉO DÀI ĐÃ LÀM HÀNG TRĂM HA MÌ CỦA NGƯỜI DÂN CÁC XÃ: IA MLAH, IA Rсай, ĐẤT BẰNG VÀ THỊ TRẤN PHÚ TỨC (HUYỆN KRÔNG PA) BỊ CHẾT, GÂY THIẾT HẠI KHÔNG NHỎ ĐỐI VỚI NHIỀU NÔNG DÂN TRONG HUYỆN.

Bằng cho hay: “Chúng tôi cũng khuyến cáo bà con địa phương khi mua giống mì phải xem xét vì giống mì không đảm bảo chất lượng thì tiền mất, tật mang...”

Theo kế hoạch sản xuất vụ mùa 2014, toàn huyện Krông Pa trồng trên 10.000 ha mì, trong đó diện tích đã xuống giống được 80%. Thế nhưng tính đến thời điểm này, những xã có diện tích mì lớn như: Đất Bằng, Chư Ngọc và Ia Rсай đều bị chết khoảng trên 80%. Trước tình hình này, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện sẽ tham mưu UBND huyện có kế hoạch hỗ trợ nông dân phần nào, giúp bà con bớt khó khăn.

Mỗi năm, nông dân huyện Krông Pa đều bỏ ra một số vốn lớn để đầu tư sản xuất nông nghiệp, trong đó có cây mì nhằm cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, với cách đầu tư thiếu khoa học, phó mặc cho thiên nhiên như hiện nay thì chắc chắn sẽ gặp nhiều rủi ro.

Q.N

Tổng kết dự án cạnh tranh nông nghiệp

Sáng 26-6 tại Khách sạn Tre Xanh Plaza (TP. Pleiku), Sở Nông nghiệp và SPTNT đã tổ chức Hội nghị tổng kết dự án cạnh tranh nông nghiệp từ năm 2009-2013. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương hưởng lợi từ dự án.

Dự án cạnh tranh nông nghiệp được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam cho 8 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có Gia Lai. Tổng số tiền phân bổ cho Gia Lai là 133,186 tỷ đồng. Dự án có 4 hợp phần chính gồm: tăng cường công nghệ nông nghiệp (A), hỗ trợ liên minh sản xuất (B), xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu (C) và quản lý dự án (D).

Qua 5 năm triển khai, dự án đã thực hiện trên địa bàn tỉnh 14 chủ đề của hợp phần A; thành lập 7 liên minh sản xuất của hợp phần B và nâng cấp 16 công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất theo đúng tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới. Tổng số hộ dân được hưởng lợi 20.936 hộ, giải ngân 116,052 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch.

Sau khi dự án kết thúc, Ban Quản lý Dự án cạnh tranh nông nghiệp Gia Lai cũng đã kiến nghị với Ngân hàng Thế giới, Bộ Nông nghiệp và PTNT... tiếp tục tài trợ dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tiếp theo cho tỉnh Gia Lai. Hàng năm, các địa phương bố trí ngân sách để thực hiện chuyển giao công nghệ mới; hỗ trợ các xã, phường về vốn để duy tu sửa chữa các cơ sở hạ tầng nông thôn thiết yếu...

N.D

Diện tích hồ tiêu tại Đak Đoa tăng vượt

Theo kế hoạch giai đoạn 2011-2015, huyện Đak Đoa sẽ phát triển diện tích hồ tiêu lên 500 ha; nhưng đến cuối năm 2013, diện tích này đã được người dân “đẩy” lên gần 580 ha và tiếp tục chưa dừng lại ở đó.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của ngành nông nghiệp huyện thì từ đầu năm 2014 đến nay các xã: Nam Yang, Kon Gang, Hnol, Ia Bằng và xã Trang... người dân tiếp tục trồng mới hàng chục ha hồ tiêu. Cũng theo tìm hiểu, với giá bán hồ tiêu hiện nay giao động trên dưới 120 triệu đồng/1 tấn và 1ha trung bình cho sản lượng 4 tấn tiêu thì chỉ 2 năm thu hoạch người dân đã có lời. Do vậy, bất chấp khuyến cáo của ngành chức năng, người dân tại Đak Đoa vẫn đang tiếp tục phát triển diện tích trồng mới hồ tiêu tại địa phương.

ĐOÀN BÌNH-THANH SÁNG

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ:

Phải vào cuộc bằng cả trái tim mình!

✍ ANH HUY (thực hiện)



Tại Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh khi đang làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với Đại tá PHAN VĂN HẠNG-nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, người đã có nhiều năm gắn bó với công tác này vừa được bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5.

● P.V: Ông có thể đánh giá một số kết quả đạt được sau 13 năm thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia?

- Đại tá PHAN VĂN HẠNG: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, 13 năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Đội K52 khắc phục khó khăn, tổ chức khảo sát tìm kiếm ở 109 phum, bản, 38 xã của 15 huyện, thành phố thuộc địa bàn 3 tỉnh: Rattanakiri, Preah Vihear, Stung Treng của Vương quốc Campuchia và đã quy tập, hồi hương được 1.285 liệt sĩ về nước, trong đó có 43 liệt sĩ có danh tính, địa chỉ (riêng mùa khô 2013-2014, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 55 liệt sĩ).

từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo?

- Đại tá PHAN VĂN HẠNG: Có thể nói rằng, việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương liệt sĩ hy sinh trên đất nước Campuchia ngày càng khó khăn hơn do đất nước Campuchia trong quá trình phát triển đã tạo ra sự biến dạng, thay đổi địa hình, rồi các nhân chứng lịch sử kể cả cựu chiến binh của Việt Nam, nhân dân Campuchia do sức khỏe yếu, khả năng dẫn đường, cung cấp thông tin ngày càng hạn chế, lượng thông tin về khu vực chôn cất liệt sĩ ngày càng ít... Mặt khác, sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, xã hội cũng tạo ra không ít khó khăn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, chiến sĩ Đội K52.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 24-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai tốt một số giải pháp: Tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chuyên trách tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh để tổ chức triển khai tốt nhiệm vụ này cả trong nước và trên đất bạn Campuchia.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trong nước và phối hợp chặt chẽ với Ban Chuyên trách 3 tỉnh: Rattanakiri, Preah Vihear, Stung Treng, từ đó huy động nhiều hơn nữa các cựu chiến binh, nhân dân của hai nước tích cực hợp tác, cung cấp thông tin, dẫn đường cho việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

Tổ chức tập theo hướng gọn địa bàn, quy tập đến đâu kết luận cơ bản hoàn thành việc tìm kiếm đến đó; làm tốt việc lưu giữ thông tin, hiện vật, đánh dấu địa bàn, lập hồ sơ quy tập để tiện cho việc xử lý thông tin, xác định danh tính, tra cứu danh mục liệt sĩ khi cần thiết. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ tình hình, tuyệt đối không để phát sinh tiêu cực trong quá trình quy tập, tìm kiếm để kẻ xấu lợi dụng, làm trái, đồng thời có cơ chế chính sách, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

● P.V: Xin cảm ơn Đại tá!

A.H



Em Thiên Lý tự tin khoe bức tranh mới hoàn thành. Ảnh: N.G

Háo hức ngày hè

✍ NGUYỄN GIANG

Từng gương mặt bết mồ hôi nhưng rạng rỡ, sáng khoái với những tiếng cười giòn giã đã thể hiện rõ niềm vui của các em nhỏ khi tham gia những trò chơi vui nhộn tại sân chơi “Chúng em vui hè về” do Nhà Thiếu nhi, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai phối hợp với Huyện đoàn Kông Chro tổ chức tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro).

Đối với các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, nơi thiếu thốn những sân chơi trong mỗi dịp hè thì đây quả như một ngày hội. Chúng tôi có mặt tại làng Nghe Nhỏ (thị trấn Kông Chro) tầm giữa trưa. Dưới một tán cây lớn bên cạnh nhà rộng của làng là hàng chục em nhỏ đang tập trung đợi để được tham gia vào sân chơi “Chúng em vui hè về”. Em Đinh Thị Đức đeo theo hai cậu em trai trên chiếc xe đạp chạy vòng quanh sân nhà rộng hào hứng nói: “Hôm qua, chúng em theo bố mẹ lên rẫy hái đậu nhưng hôm nay ở nhà để tới đây vui chơi. Chú trưởng thôn thông báo có đoàn trên tỉnh về cho chơi nhiều trò chơi vui lắm”.

Đúng 2 giờ chiều, sân Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đã chật kín các em. Các bậc phụ huynh chờ con đến trường như cũng bị lây niềm háo hức của các con. Chị Phạm Thị Hà (tổ dân phố 5, thị trấn Kông Chro) vui vẻ cho biết: “Từ hôm nghe thông báo ngày tổ chức sân chơi này là lúc nào cháu cũng nhắc. Hôm nay, mới 12 giờ trưa đã đòi mẹ chở lên trường. Thấy cháu hào hứng, vui vẻ tôi cũng thấy vui, vì thực sự mà nói ở đây cứ hè đến là các cháu không biết vui chơi ở đâu”. Cũng theo chị Hà, cứ mỗi dịp hè, ở địa phương tổ chức chương trình gì vui hè cho các cháu, các bậc phụ huynh cũng luôn sẵn sàng để các con tham gia vì ai cũng mong muốn con mình được sinh hoạt lành mạnh và bổ ích.

Dù nắng chiều khá gay gắt nhưng các em nhỏ vẫn rất hào hứng tham gia vào các trò chơi vui nhộn. Ai cũng cố gắng để đưa đội của mình lên dẫn đầu, nhất là đội của làng Nghe Nhỏ và Nghe Lớn. Các em hò hét cổ vũ cho các bạn tham gia trò chơi để giành chiến thắng,

những tràng vỗ tay khi một quả bóng bóng bị đập bể trong trò chơi phá bom hay một bước nhảy lên tốp ý thất vọng khi một quả bóng bị rơi ra trong trò chơi chuyên bóng đã tạo cho sân chơi một không khí sôi nổi, rộn rã tiếng cười.

Trong một phòng học, gần 50 em học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh “Em yêu biển đảo quê em” đang chăm chú cho từng nét vẽ của mình. Em Nguyễn Thị Thiên Lý (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai) đang tô màu cho bức vẽ “Tiễn các chú Cảnh sát biển ra khơi” nói: “Em rất thích vẽ tranh. Đây là lần đầu tiên em được tham gia một cuộc thi vẽ nên em rất hồi hộp. Hôm nay em rất hài lòng. Chắc đây là ngày vui nhất trong mùa hè này của em”. Không chỉ Thiên Lý mà tất cả các em nhỏ ở đây đều rất hồi hộp khi đây là lần đầu tiên được tham gia một cuộc thi vẽ. Các em được đem niềm đam mê của mình ra so tài cùng các bạn nên mỗi bức tranh đều được chăm chút tỉ mỉ, kỹ càng trong từng nét.

Sân chơi “Chúng em vui hè về” còn mang đến cho các em thiếu nhi ở đây nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc; những món quà dù nhỏ bé nhưng là nguồn động viên lớn lao để các em thấy được sự quan tâm, san sẻ của cộng đồng làm cho các em tự tin hơn, học tập tốt hơn.

Bà Lê Thị Hà-Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh, người trực tiếp xuống tận các cơ sở để tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi, xúc động nói: “Xuống những vùng khó như thế này mới thấy các hoạt động của mình có ý nghĩa. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng đến những vùng xa xôi hơn, tổ chức nhiều chương trình hơn để các cháu nhỏ được vui chơi bổ ích”.

N.G



Đưa các liệt sĩ về với đất mẹ. Ảnh: P.D

Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy-UBND tỉnh mà thường xuyên, trực tiếp là Ban Chuyên trách tỉnh, cùng với sự giúp đỡ của Hội Cựu chiến binh, các ban ngành, đoàn thể, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh và chính quyền, nhân dân đất nước Campuchia. Mặt khác, cán bộ, chiến sĩ của Đội K52-đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập đã xác định tốt nhiệm vụ, trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế, kiên trì, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn về người và phương tiện. Không những thế, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K52 đã kết hợp chặt chẽ công tác quy tập với công tác vận động quần chúng tổ chức khám-chữa bệnh, cấp thuốc cho nhân dân Campuchia tại địa bàn..., góp phần nâng cao kết quả công tác tìm kiếm, quy tập.

● P.V: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn. Là đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ có những phương án gì trong thời gian đến để cơ bản hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập

Ấm lòng những bữa cơm thiện nguyện

PHƯƠNG VY

Hơn 2 năm nay, cứ tới ngày mùng 1 và 15 Âm lịch hàng tháng, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê lại được nhận những phần cơm chay miễn phí do Câu lạc bộ Từ bi hỷ lạc-Hội Chữ thập đỏ phường An Phú (thị xã An Khê) chuẩn bị. Phần cơm tuy có giá trị nhỏ (15.000 đồng/suất) nhưng cũng đủ làm ấm lòng biết bao người bệnh khó khăn.



Các thành viên câu lạc bộ cùng nhau chuẩn bị những phần cơm từ thiện. Ảnh: P.V

Mỗi khi tới ngày phát cơm từ thiện, 12 thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) Từ bi hỷ lạc lại bắt đầu chuẩn bị từ ngày hôm trước để mua và sơ chế nguyên liệu, tập trung trong căn bếp của một thành viên CLB, sẵn sàng cho buổi sáng hôm sau nấu nướng, đóng hộp để đem tới kịp giờ cơm trưa cho các bệnh nhân tại bệnh viện.

Giống như nhiều nhóm từ thiện khác, CLB Từ bi hỷ lạc này ban đầu chỉ có lác đác vài người tham gia. “Lúc ấy, nhóm gặp rất nhiều khó khăn vì không có nhân lực để phụ giúp. Nhưng khó nhất là vận động mọi người đóng góp, ủng hộ vì ít người tin tưởng”-bà Nguyễn Thị Nhung (62 tuổi, tổ 10, phường Tây Sơn) nhớ lại ngày bà bắt đầu tham gia. Thế rồi, với tình thương dành cho những bệnh nhân khó khăn, những người tham gia ban đầu ấy vẫn kiên trì, quyết tâm không bỏ cuộc. Họ tự bỏ tiền túi để duy trì hoạt động, dần dần tạo được niềm tin nên các thành viên tham gia cũng như nguồn tài trợ ngày một tăng lên.

Trưa ngày phát cơm, tại điểm tập trung là căn bếp của Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê, người nhà và bệnh nhân tập trung đông đảo, trên tay ai cũng cầm chiếc phiếu cơm đã được nhân viên Bệnh viện phát từ ngày hôm trước chờ tới lượt mình. Theo tiêu chuẩn, cứ một gia đình sẽ được nhận 2 phiếu: một phiếu cho bệnh nhân và một phiếu cho người nhà. Tất cả bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện đều được phát phiếu nhận cơm. Vì vậy, tùy vào số bệnh nhân mà số phần cơm mỗi ngày lại khác nhau. Từ trong làng Croi (xã Kông Pla, huyện Kbang) ra bệnh viện điều trị bệnh viêm khớp, số tiền đem theo anh Đinh Kết (25 tuổi) đã tiêu hết một nửa cho ăn uống, khám, điều trị thuốc thang trong ba ngày. Trong khi đó anh cũng không biết mình còn phải nằm viện bao lâu nữa. Cầm hộp cơm từ thiện vừa nhận được trên tay, anh Kết không giấu được niềm vui của mình: “Nhận được cơm

từ thiện mình vui lắm. Cơm vừa ngon mà mình lại tiết kiệm được 30.000 đồng tiền ăn trưa cho cả hai vợ chồng”. Với thân hình gầy gò, ốm yếu, gương mặt mệt mỏi, chị Phạm Thị Tiểu Thanh (25 tuổi, thị xã An Khê) dường như gần kiệt sức sau một tuần chăm sóc đứa con 11 tháng tuổi của mình bị bỏng nước sôi. Vì chị đi chăm con có một mình nên mãi đến lúc cháu ngủ, chị mới tranh thủ chạy xuống nhận cơm cho hai mẹ con. Nhận hộp cháo nắm được phát, chị Thanh rưng rưng: “Cả gia đình tôi làm nông, từ ngày cháu bị bỏng tôi phải bỏ hết công việc nên tiền bạc cũng cạn dần. Được nhận cơm miễn phí thế này tôi thấy xúc động và ý nghĩa lắm. Đặc biệt, con tôi cũng rất thích ăn cháo do nhóm từ thiện nấu”.

Chị Trần Thị Loan (tổ 14, phường Ngô Mây) tham gia từ những ngày đầu CLB mới hình thành và rất ít khi vắng mặt trong những ngày làm cơm từ thiện. Chị Loan chia sẻ: “Tất cả mọi người chúng tôi cùng nhau tự nguyện làm việc này đều xuất phát từ tấm lòng của mình với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này”. Cũng đóng góp một phần nhỏ cho CLB, ông Hồ Đắc Trí-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường An Phú cho biết: “CLB Từ bi hỷ lạc được thành lập dưới sự quản lý của Hội Chữ thập đỏ phường, đến nay đã hoạt động được 2 năm. Với sự nhiệt tình, thật tâm của các thành viên, CLB ngày càng hoạt động có quy củ, tạo được niềm tin trong lòng các gia đình bệnh nhân cũng như các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ. Trung bình mỗi lần, CLB chuẩn bị từ 200 suất cơm trở lên, ngoài bệnh viện, CLB còn phát 50 suất cơm miễn phí cho các cụ tại Trung tâm Dưỡng lão thị xã. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu của Hội và ngày càng thu hút được nhiều người làm từ thiện tham gia.

P.V



Puih H'Ráo vượt khó học giỏi

PHAN MANH PHẦN

Nhìn dáng người trắng trẻo, khuôn mặt trái xoan tươi cười Puih H'Ráo xuất thân trong một gia đình khá giả, đầy đủ vật chất. Nhưng không phải thế. Bố mẹ đều làm nông ở làng Bek, xã Ia Bả, huyện Ia Grai, chủ yếu làm rẫy và một ít cà phê vườn, nên ngoài thu nhập vài tạ cà phê quả tươi mỗi năm ra chẳng có thu nhập gì thêm. Mẹ em lại hay đau yếu, gia đình phải chất chui tần tiện qua ngày. Tuy vậy Puih H'Ráo lại được thầy cô và bạn bè trong lớp mến yêu và khâm phục bởi em là một học sinh ngoan, học giỏi và luôn giúp đỡ bạn bè.

Từ nhỏ H'Ráo đã sớm bộc lộ sự thông minh và niềm say mê học tập. Suốt những năm học tiểu học và THCS em luôn là học sinh giỏi của trường; lên THPT em vẫn phát huy được tư chất của mình. Từ sự đam mê, Puih H'Ráo luôn nỗ lực, quyết tâm học tập.

Em còn là người ham đọc sách, ham khám phá những kiến thức mới mẻ trong sách báo. Kỳ thi đại học năm 2012-2013 em là học sinh người dân tộc thiểu số đầu tiên của xã Ia Bả thi đậu 2 trường: Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và Đại học Quy Nhơn. Do điều kiện khó khăn nên em quyết định học Trường Đại học Quy Nhơn cho gần nhà hơn, đi về tiền xe cũng ít hơn. Tuy nhiên sau khi theo học được một học kỳ thì cha mẹ bắt em phải bỏ học vì không có tiền.

Biết tin Puih H'Ráo bỏ học, Hội Khuyến học xã Ia Bả đã kịp thời đến động viên em và gia đình, đồng thời kêu gọi các cơ quan, ban ngành của xã, các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ học sinh nghèo. Hội đã tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ cho em”, qua đó có 80

tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã quyền góp được 13.710.000 đồng. Với số tiền này đã động viên giúp Puih H'Ráo trở lại trường học tập. Sau chương trình này, Hội Khuyến học xã vận động Công ty Cà phê tỉnh Gia Lai hỗ trợ cho em 1 triệu đồng/tháng. Với số tiền học bổng của Công ty Cà phê tỉnh đã động viên Puih H'Ráo vươn lên trong học tập.

Hiện tại Puih H'Ráo là sinh viên năm thứ nhất, Khoa Lý luận Chính trị Hành chính Trường Đại học Quy Nhơn. Mặc dù xa gia đình sống trong môi trường mới, bố mẹ không có tiền gửi cho em để mua tài liệu, sách vở, thuê nhà trọ... nhưng với sự hỗ trợ của Nông trường Ia Hrunng, sự giúp đỡ của Hội Khuyến học xã, em vẫn quyết tâm để không thua kém bạn bè trên con đường học tập.

P.M.P

Giảm 50% tiền sử dụng đất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, người có công

Đây là nội dung quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1-7-2014. Theo Nghị định này, đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng, hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở

sang đất ở được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở.

Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật về người có công.

A.K

Ôn thi nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe

Cần bố trí thời gian học tập và nghỉ ngơi hợp lý là lời khuyên của bác sĩ Nguyễn Thị Anh Thơ-Trưởng khoa Khám, Bệnh viện Đa khoa tỉnh dành cho các sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, cao đẳng 2014.

Xung quanh vấn đề này, bác sĩ Thơ tư vấn: Không nên thức quá khuya để ôn bài vì điều này không hợp với chu kỳ sinh học của con người, dễ gây mệt mỏi, uể oải vào ngày hôm sau. Cụ thể, không nên thức quá 11 giờ khuya, cần ngủ đủ giấc, tốt nhất là 6 giờ sáng bắt đầu bước vào một ngày mới, như vậy việc ôn thi sẽ hiệu quả và tốt hơn.

Về chế độ ăn, nên ăn đầy đủ chất, đủ rau-củ-quả, không nên ăn những thức ăn nhiều dầu mỡ, khó tiêu. Ngoài ra cần uống đủ nước

(2 lít/ngày) và cung cấp đầy đủ các chất điện giải (NaCl, K, Ca...), vì thiếu nước và chất điện giải sẽ làm quá trình trao đổi chất trong cơ thể chậm lại, gây mệt mỏi, mất ngủ.

Địp này, nhiều phụ huynh cũng tranh thủ mua thuốc bổ cho con uống để hỗ trợ quá trình ôn thi, tuy nhiên theo bác sĩ Thơ: “Các loại thuốc bổ nếu uống từ trước đó thì mới có tác dụng chứ nếu đến những ngày gần thi mới uống thì không hiệu quả”. Các loại vitamin và khoáng chất nên bổ sung là vitamin C, Magie B6, 3B... Những em nào lo lắng thái quá, stress thì nên đến bác sĩ để được tư vấn. Liên quan đến việc nhiều gia đình mời điều dưỡng về truyền nước tại nhà cho con, bác sĩ Thơ tư vấn: Không nên tùy tiện truyền nước mà nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Theo bác sĩ Thơ, bệnh viện từng tiếp nhận nhiều ca sốc phản vệ, có thể gây nên tai biến khó lường do truyền dịch tại nhà mà không có sự chỉ định của bác sĩ.

Ngoài ra, Trưởng khoa Khám, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng khuyên các sĩ tử ngoài giờ học nên tập những môn thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, bơi lội... Các bậc phụ huynh cũng không nên tạo áp lực thi cử lên con quá nhiều mà chỉ nên nhắc nhở, động viên hợp lý.

PHƯƠNG DUYÊN



Ảnh minh họa.

Công an xã chiếm đoạt 30 triệu đồng?

✍ MINH TRIỀU-VĂN NGỌC

Bức xúc trước việc Công an xã hù dọa rồi “ra giá”, bắt nộp đủ 30 triệu đồng mới thả chiếc xe chở khúc gỗ mà người dân trực vớt dưới suối, anh Đào Văn Hà ở thôn Đoàn Kết, xã Ia Ga, huyện Chư Prông-đã tố cáo vụ việc lên lãnh đạo huyện.

KHÚC GỖ VÀ 30 TRIỆU ĐỒNG

Theo trình bày của anh Hà: Ngày 26-4-2014, anh cùng anh Hảo (dân tộc Tày) phát hiện và trực vớt được một cây gỗ tại suối Đục. Thấy cây gỗ còn tốt nên anh Hà đã thỏa thuận trả cho anh Hảo 3 triệu đồng để mua lại. Sau đó anh Hà gọi điện nhờ xe của anh Trần Văn Đoạt (người cùng địa phương) đến chở về nhà. Khoảng 23 giờ cùng ngày, trên đường vận chuyển cây gỗ về nhà cách cầu suối Đục 1 km thì chiếc xe bị Công an xã Ia Ga bắt giữ. Lực lượng Công an xã Ia Ga lúc đó gồm các ông: Nguyễn Văn Trọng-Trưởng Công an xã; Rah Lan Huy, Trần Thanh Cường-Phó Trưởng Công an xã; ông Đinh Văn Thảo, Nguyễn Văn Sự -Công an viên. “Khi đó, ông Trọng yêu cầu tôi phải nộp phạt 30 triệu đồng nếu không sẽ tịch thu cả xe lẫn gỗ mà còn phải đi tù”-anh Hà kể.

Sau khi vợ anh Hà là chị Đỗ Thị Vân chạy vay khắp nơi mượn được 25 triệu đồng, anh Hà đem số tiền này xuống chỗ xe gỗ đang bị bắt giữ thì thấy những cán bộ này đang dùng điện thoại quay lại chiếc xe chở gỗ. Khi nghe anh Hà nói chỉ mượn được 25 triệu đồng thì ông Trưởng Công an xã trả lời dứt khoát: “Mày về đi, 30 phút nữa không có tiền thì đưa cả xe lẫn gỗ về Hạt Kiểm lâm”. Trao đổi với P.V, anh Đoạt-lái xe, tường thuật lại vụ việc: “Lần cuối cùng khi anh Hà mượn được đủ số tiền 30 triệu đồng, anh Hà chở tôi xuống để chạy xe gỗ về. Khi đến nơi, tôi thấy anh Trọng đang ngồi bệt dưới lê đường viết biên bản trong cuốn vở học sinh. Lúc đó anh Hà đưa tiền cho ông Trọng, ông này lấy tiền bỏ vào túi rồi tiếp tục viết thêm mấy hàng nữa vào biên bản sau đó bắt tôi và anh Hà ký vào”.

Khi đó, anh Đoạt còn nhớ rõ lời ông



Khúc gỗ anh Hà vớt được dưới suối. Ảnh: M.T

Trọng căn dặn anh Hà: “Về nhà cửa khúc ra rồi giấu kỹ nếu không thì Kiểm lâm huyện vào bắt”. Kể lại vụ việc, anh Hà bức xúc: Sau khi về đến nhà, bình tĩnh trở lại, anh mới nhận thấy việc Công an xã yêu cầu nộp phạt 30 triệu đồng mà không ghi biên lai nộp phạt và cũng không thông báo nội dung biên bản ghi gì nên ngay trong đêm anh gọi điện cho ông Trần Hiếu-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ga-để trình báo vụ việc nêu trên. Tuy nhiên vào thời điểm đó đã hơn 12 giờ khuya nên ông này không nghe máy. Đến hơn 4 giờ sáng hôm sau, anh Hà tiếp tục gọi điện cho ông Hiếu và được ông này cho biết là chờ đến sáng sẽ xuống giải quyết vụ việc. Đến hơn 11 giờ trưa không thấy ông Hiếu xuống, anh Hà đã gọi cho ông Bùi Viết Hội-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông để trình bày vụ việc, sau đó gọi tiếp cho Công an huyện Chư Prông.

Tiếp đến, sáng 28-4, Hạt Kiểm lâm Chư Prông đã đến nhà anh Hà lập biên bản về việc cất giữ lâm sản trái pháp luật, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nên đã tịch thu đưa về UBND xã Ia Ga chờ xử lý. Cùng với đó, ngày 19-5-2014, Hạt

Kiểm lâm huyện Chư Prông ra Quyết định số 0000188/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đào Văn Hà số tiền 5 triệu đồng về hành vi cất giữ lâm sản trái với quy định Nhà nước; đồng thời tịch thu tang vật là 1,258 m³ gỗ tròn thuộc nhóm IIA.

MONG SỚM CÓ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA

Sau khi sự việc xảy ra, ngày 5-5 anh Đào Văn Hà đã có đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, Chủ tịch UBND xã Ia Ga về việc Công an xã Ia Ga phạt số tiền 30 triệu đồng mà không lập phiếu thu. Ngày 13-5, UBND huyện Chư Prông có Công văn yêu cầu Chủ tịch UBND xã Ia Ga xem xét giải quyết và báo cáo vụ việc theo đơn phản ánh của công dân. Trước đó, ngày 5-5, Huyện ủy Chư Prông cũng có công văn chuyển đơn tố cáo của anh Hà cho Công an huyện Chư Prông giải quyết theo quy định.

Trở lại vụ việc trước đó, ông Trần Hiếu-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ga, cho biết: “Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 27-4, tôi nhận được điện thoại của anh Hà, nhưng vì lúc đó là chủ nhật (cũng là ngày nghỉ lễ)

nên tôi nói với anh Hà có gì để sáng thứ hai lên xã trực tiếp trao đổi, phản ánh với tôi. Nhưng có lẽ vì bức xúc quá nên anh Hà đã gọi điện trực tiếp phản ánh với lãnh đạo huyện”-ông Hiếu xác nhận. Ông Hiếu khẳng định: Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đích thân ông đã đứng ra trấn an dư luận, bức xúc của người dân thông qua các cuộc họp thôn, tiếp xúc đại biểu Hội đồng Nhân dân tại địa phương, đồng thời nêu rõ quan điểm của chính quyền là kiên quyết làm sáng tỏ vụ việc, “đến nơi đến chốn” và hứa trả lời cụ thể vụ việc này trước dân.

Trao đổi với P.V, bà Phạm Thị Thu Hiền-Chủ tịch UBND xã Ia Ga-khẳng định: Vụ việc tương đối phức tạp, liên quan trực tiếp đến Công an xã nên lãnh đạo huyện đã chỉ đạo Công an huyện vào cuộc. Hiện Công an huyện đã triệu tập những người có liên quan để điều tra xử lý. “Hơn ai hết, xã cũng rất mệt mỏi trước những áp lực của người dân. Chúng tôi rất mong Công an huyện nhanh chóng điều tra vụ việc, có hay không có việc Công an xã nhận tiền để trả lời thỏa đáng cho người dân. Chúng tôi sẽ nỗ lực phối hợp làm hết khả năng của mình”-bà Hiền khẳng định.

Bên cạnh đó, UBND xã cũng đã nắm bắt thông tin từ phía người dân, đồng thời mời những người có liên quan lên làm việc. Trước mắt, đã có một công an viên thừa nhận việc Công an xã lập biên bản đêm 26-4 là có, những người còn lại thì không thừa nhận. Theo bà Hiền: “Không phải tự đứng người dân như ông Hà lại làm đơn tố cáo Công an xã. Chúng tôi cũng nghiêng về phần có. Sau khi có kết quả điều tra của Công an huyện, nếu sự việc đúng như phản ánh, chúng tôi sẽ xử lý thật nghiêm lấy lòng tin của người dân, vì xưa nay xã chưa hề có việc này”.

Trả lời P.V qua điện thoại, Đại tá Lê Văn Duy-Trưởng Công an huyện Chư Prông, xác nhận: Vụ việc đang được Công an huyện tích cực điều tra theo Công văn chỉ đạo của UBND huyện. Tuy nhiên, đến nay chưa có kết luận cuối cùng...

M.T-V.N



Hiện trường vụ tai nạn ngày 5-6 giữa 2 xe mô tô do Ksor Đoang và Kpuih Mleo điều khiển. Ảnh: T.T

Một ngày cuối tháng 6-2014, với những vết thương chưa lành hẳn, Ksor Đoang (SN 1994, thường trú tại xã Chư Don, huyện Chư Pưh) và Kpuih Mleo (SN 1993, thường trú tại xã Ia Hnú, huyện Chư Pưh) đến Công an huyện để làm thủ tục nhận lại 2 chiếc mô tô bị tai nạn giao thông. Khoảng 20 giờ ngày 5-6-2014, sau khi uống hơn 1 lít rượu, Đoang chở em trai điều khiển xe mô tô BKS 81K4-4081 hướng Đak Lak-Gia Lai, đến khu vực trước cổng UBND thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh thì tông vào xe mô tô BKS 81S1-051.78 đi ngược chiều do Mleo điều khiển chở theo 2 người bạn gái cùng thôn khiến cả 5 người bị thương.

Nguyên nhân được xác định là do Đoang đi không đúng phần đường, Mleo cũng điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu, 5 người ngồi trên 2 xe mô tô đều không đội mũ bảo hiểm. Vụ tai nạn làm Đoang bị nứt xương gò má. Còn Mleo rách chân mày, chấn động não phải điều trị khá lâu mới tạm hồi phục.

Việc sử dụng những chiếc xe phân khối lớn rồ ga, chạy tốc độ cao của một số thanh-thiếu niên đang là tình trạng đáng báo động hiện nay. Và nếu tai nạn xảy ra, hậu quả thật khôn lường. Nhìn chiếc xe Exciter bị tai nạn đã nát gần hết phần đầu, Kpuih Mleo mếu máo: “Xe này mình mượn của bạn. Bây giờ hư hết rồi, không

Nhức nhối tai nạn giao thông ở vùng nông thôn

✍ THÚY TRINH

Từ đầu năm đến nay, trong 13 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện Chư Pưh, có 9 vụ liên quan đến người dân tộc thiểu số. Đáng lưu ý, có 8 người chết và 9 người bị thương do các vụ tai nạn giao thông này gây ra, chủ yếu ở độ tuổi thanh-thiếu niên.

biết lấy gì mà đền cho nó nữa”.

Lái xe không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lưu thông trên đường với tốc độ cao, đi sai phần đường là những lỗi không hiếm gặp tại các tuyến đường liên thôn và trên quốc lộ 14 ở địa bàn huyện Chư Pưh. Mặc dù biết đây là những nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, nhưng nhiều người, nhất là thanh-thiếu niên vẫn cố tình vi phạm, gây bao nỗi đau cho gia đình khi tai nạn xảy ra. Tai đường liên thôn thuộc thôn Lũ Yôh, xã Ia Hnú, vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa hai xe mô tô BKS 81S1-024.61 và 81S1-057.42 vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 5-3-2014 đã cướp đi sinh mạng 2 thanh niên là Ksor Thư (SN 1999) và Ksor Sinh (SN 1995,

đều ở làng Tong Yong, xã Ia Hnú, huyện Chư Pưh). Nguyên nhân chính được xác định là do Ksor Thư đi không đúng phần đường quy định. Đến làng Tong Yong, chúng tôi gặp thân nhân anh Ksor Sinh trong căn nhà nhỏ. Mất con, đến lúc này, vợ chồng bà Ksor H'Ya vẫn chưa nguôi nỗi đau. Bà H'Ya tâm sự: “Mình có 2 đứa con trai lớn thì một đứa đi rừng, ốm chết năm 2009. Vợ chồng mình già rồi, nhà nghèo, mình chỉ biết trông cậy vào thằng Sinh. Vậy mà nó cũng chết vì tai nạn giao thông. Mình đau lòng lắm”.

Nói về nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, Trung tá Phạm Hồng Sơn-Phó Trưởng Công an huyện Chư Pưh chia sẻ:

“Thực tế, chúng tôi đã xử lý nhiều trường hợp người dân tộc thiểu số, nhất là thanh-thiếu niên vi phạm các lỗi trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục tái phạm. Điều đó thể hiện ý thức chấp hành pháp luật còn kém. Mặt khác, thói quen uống rượu bia say rồi tham gia giao thông vẫn diễn ra phổ biến nhưng sự lên tiếng của cộng đồng chưa đủ mạnh để giảm thiểu tình trạng này”.

Huyện Chư Pưh chỉ là một trong số các địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến người dân tộc thiểu số. Theo thống kê từ đầu năm 2014 đến nay, tỉnh Gia Lai xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nhóm đối tượng này làm 44 người chết, 55 người bị thương, thiệt hại tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng. Đây là con số đáng báo động, là nỗi lo không chỉ riêng ai.

T.T

Không chỉ ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa nước ta, những ngày vừa qua, Trung Quốc tỏ ra hung hăng hơn trong việc đối phó với Việt Nam, tiếp tục gây hấn tại Hoàng Sa. Trước những hành động sai trái của Trung Quốc, đồng bào người dân trong tỉnh lại tiếp tục bày tỏ thái độ phản đối mạnh mẽ.



Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Đồng lòng, đồng sức đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981

THÁI BÌNH

Hầu hết những người dân chúng tôi đã có dịp gặp gỡ đều bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước vụ việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 và liên tiếp có những hành động lấn tới trên vùng biển nước ta. Là người dân Việt Nam, không một ai chấp nhận được hành động ngang ngược này của Trung Quốc. Sự ngang ngược ấy ngày càng lộ rõ mục đích phi nghĩa của Trung Quốc muốn độc chiếm biển Đông.

Trao đổi với P.V, ông Hoa Văn Lý-Đội trưởng đội 3, Công ty Cà phê Ia Sao 2 (huyện Ia Grai) cho biết: Công ty chúng tôi vừa tổ chức buổi nói chuyện thời sự về biển Đông, đồng thời tổ chức phát động đóng góp ủng hộ biển đảo, thu hút sự tham gia của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị. Trước hành động ngang ngược của Trung Quốc, công nhân chúng tôi đều vô cùng phẫn nộ và luôn mong muốn được góp một phần công sức nhỏ của mình cho đất nước. Ngay tại nơi tôi sinh sống (thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) cũng thế. Người dân trên địa bàn xã Ia Sao nói riêng, huyện Ia Grai nói chung, tỉnh

yêu nước, lòng tự tôn dân tộc của mỗi người dân đều được biểu thị bằng những hành động cụ thể. Cùng với việc lên tiếng phản đối hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam của Trung Quốc, chúng tôi còn nêu cao quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ hàng ngày để góp phần xây dựng đơn vị, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng quan điểm này, chị Nguyễn Thị Hiền-giáo viên Trường THCS xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê chia sẻ: “Là một giáo viên dạy Văn-Sử, tôi không thể bàng quan trước sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam. Tôi luôn theo dõi thông tin, biết phân tích để hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và rất khâm phục sự kìm nén, chịu đựng của các chiến sĩ Cảnh sát biển cũng như sự kiên cường của ngư dân. Đang kỳ nghỉ hè nên không thể tổ chức cho học sinh những giờ ngoại khóa để các em hiểu thêm về 2 quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc là Trường Sa và Hoàng Sa; nhưng trong những bài giảng sau này, chắc chắn tôi sẽ nói với các em sâu hơn về

vấn đề này, qua đó góp phần nhân vun đắp thêm cho học sinh lòng yêu nước cũng như tinh thần trách nhiệm trong cuộc sống”.

Không chỉ bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động ngang ngược của Trung Quốc, người dân còn thể hiện niềm tin tưởng vào những quyết sách của Đảng và Nhà nước ta. Ông Lê Hòa Bình (tổ dân phố 2, phường Hội Thương, TP.Pleiku) khẳng định: “Tôi tin rằng, Đảng, Nhà nước và Chính phủ ta sẽ có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, vừa ngăn chặn được ý đồ nham hiểm của Trung Quốc, bảo vệ trọn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Qua xem tin tức thời sự trên ti vi, tôi hiểu rằng, Đảng, Nhà nước ta đang rất kiên trì đấu tranh với Trung Quốc trên biển Đông, dù có thiệt hại về tàu, thuyền và tiếp tục đấu tranh trên các diễn đàn quốc tế; chúng ta kiên trì nhưng cũng hết sức kiểm chế để không rơi vào bẫy của Trung Quốc, tạo cơ cho Trung Quốc nổ súng. Là một công dân yêu nước, tôi luôn mong muốn đất nước ta có một tập thể lãnh đạo đoàn kết, đặt lợi ích dân tộc, chủ quyền quốc gia lên trên hết”.

T.B

Phát hiện hàng tỷ đồng sai phạm qua công tác thanh tra

LÊ VĂN NHUNG

Qua công tác thanh tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân và thực hiện công tác phòng-chống tham nhũng, trong 6 tháng đầu năm 2014 ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh đã phát hiện hàng tỷ đồng sai phạm.

THANH TRA LÀ CÓ SAI PHẠM!

Từ đầu năm 2014 đến nay, ngành Thanh tra tỉnh đã và đang thực hiện 63 cuộc thanh tra (53 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 10 cuộc thanh tra đột xuất) tại 122 đơn vị. Qua đó đã kết luận 37 cuộc thanh tra và phát hiện 27 đơn vị sai phạm với tổng số tiền lên đến 12.909.598.000 đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 9,899 tỷ đồng, giảm trừ khi thanh toán trên 125 triệu đồng và không kiến nghị thu hồi trên 2,88 tỷ đồng do đã cấp cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cụ thể, trên lĩnh vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, ngành Thanh tra triển khai 6 cuộc thanh tra tại 6 đơn vị. Đến nay đã kết thúc 3 cuộc tại 3 đơn vị và phát hiện với số tiền sai phạm trên 810 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 699,7 triệu đồng, giảm trừ khi thanh toán 110,669 triệu đồng. Trên lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, ngành Thanh tra triển khai 49 cuộc thanh tra tại 54 đơn vị; đã kết thúc 28 cuộc tại 30 đơn vị và phát hiện 20 đơn vị sai phạm. Tổng số tiền sai phạm trên 10,6 tỷ đồng. Trong số tiền này, sai phạm chủ yếu là chi trả phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút, dạy thêm giờ của giáo viên và hỗ trợ cho học sinh bán trú không đúng quy định. Cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 7,7 tỷ đồng, giảm chi quyết toán 14,39 triệu đồng và không kiến nghị thu hồi trên 2,88 tỷ đồng do đã cấp cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai và mục tiêu cổ phần hóa ban đầu của các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa, ngành Thanh tra đã triển khai được 3 cuộc thanh tra tại 38 đơn vị. Đến nay đã kết thúc 1 cuộc thanh tra và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 15,6 triệu đồng, trả lại cho dân 232 m² đất do cấp nhầm đối tượng. Trên lĩnh vực chuyên ngành về y tế, giáo dục, thể dục thể thao, tư pháp, công thương, tần số điện, vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược..., ngành Thanh tra cũng đã tiến hành 26 cuộc thanh tra tại 170 tổ chức, cơ sở và 207 cá nhân. Qua kiểm tra, có 91 tổ chức, cơ sở và 180 cá nhân sai phạm. Các cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 82 tổ chức, cơ sở và 177 cá nhân với tổng số tiền 881,452 triệu đồng...

CHƯA GIẢM ĐƠN THƯ

Liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, 6 tháng đầu năm 2014 toàn tỉnh đã tiếp 1.527 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (cấp tỉnh 210 lượt, cấp huyện 579 lượt và cấp xã 738 lượt) tăng 224 lượt so với cùng kỳ năm 2013. Đồng thời, tiếp nhận 262 đơn khiếu nại, 115 đơn tố cáo và 725 đơn kiến nghị (cấp tỉnh 234 đơn, cấp huyện 498 đơn và cấp xã 370 đơn) tăng 288 đơn so với cùng kỳ năm 2013.

Trên cơ sở thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức và công dân, các cấp, các ngành của tỉnh đã tiến hành xác minh, kết luận xong 617 vụ việc trong tổng số 790 vụ việc (năm 2013 chuyển sang 16 vụ việc) với 132 đơn khiếu nại, 46 đơn tố cáo, 439 đơn kiến nghị. Riêng việc giải quyết tố cáo, cơ quan Thanh tra các cấp đã kiến nghị thu hồi về cho ngân sách nhà nước 975.542.613 đồng...

Theo đánh giá của UBND tỉnh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn nhiều là do ý thức chấp hành pháp luật của công dân còn hạn chế; việc sử dụng, chuyển nhượng đất không thực hiện đúng quy định pháp luật nên dễ xảy ra tranh chấp, khiếu nại; một số trường hợp khiếu nại đưa ra yêu sách và đòi hỏi quyền lợi cá nhân quá cao so với quy định của pháp luật. Trong khi đó các văn bản liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất qua các năm lại thay đổi theo hướng có lợi cho người có đất bị thu hồi, từ đó tạo tâm lý so sánh thiệt hơn giữa người được giải quyết trước và người giải quyết sau. Bên cạnh đó, việc quy hoạch và triển khai các quy hoạch còn chậm dẫn đến ảnh hưởng lợi ích chính đáng của công dân trong việc sử dụng đất; việc xử lý khiếu nại, tố cáo của một số cơ quan hành chính chưa thực sự có hiệu quả, thậm chí có nơi, có lúc còn nặng về tình cảm trong khi tâm lý công dân ngại khởi kiện đến Tòa án sau khi cơ quan hành chính các cấp giải quyết hết thẩm quyền.

L.V.N

Tin buồn

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng **HUYỀN THỊ ĐẤU**

Họ và tên: **HUYỀN THỊ ĐẤU**; sinh năm 1920.

Quê quán: thôn An Quý, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trú quán: Nhà số 395 Phạm Văn Đồng, tổ 5, phường Đống Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Do tuổi cao, sức yếu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Đấu đã từ trần lúc:

11 giờ 25 phút, ngày 25-6-2014 (nhằm ngày 28 tháng 5 năm Giáp Ngọ); hưởng thọ 95 tuổi.

Lễ nhập quan lúc: 20 giờ, ngày 25-6-2014 (nhằm ngày 28 tháng 5 năm Giáp Ngọ).

Lễ thành phục lúc: 20 giờ 30 phút ngày 25-6-2014 (nhằm ngày 28 tháng 5 năm Giáp Ngọ).

Lễ viếng: từ 21 giờ cùng ngày.

Lễ truy điệu: 7 giờ 30 phút, ngày 28-6-2014.

Lễ di quan: 8 giờ, ngày 28-6-2014 (nhằm ngày 2 tháng 6 năm Giáp Ngọ).

Lễ hạ huyệt: 9 giờ cùng ngày.

An táng tại nghĩa trang TP. Pleiku (cũ).

BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH

ĐỒNG KÍNH BÁO



● **Thủ tướng Chính phủ** vừa có Quyết định số 1008/QĐ-TTg giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 2014 và 2015. Theo đó, trong năm 2014, Thủ tướng giao 61 tỉnh, thành điều trị 30.850 bệnh nhân bằng thuốc Methadone và năm 2015 là 81.047 bệnh nhân.

● **Sáng 25-6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thoonglun Sisoulith** cùng cất băng khánh thành Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị)-La Lay (Salavan). Đây là cặp cửa khẩu quốc tế thứ 8 trên toàn tuyến biên giới Việt Nam-Lào dài hơn 2.000 km cùng với 7 cặp cửa khẩu chính và 16 cặp cửa khẩu phụ, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, đáp ứng nhu cầu giao lưu cũng như hợp tác thương mại, xuất nhập khẩu giữa các tỉnh biên giới hai nước.

● **Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT**, kim ngạch xuất khẩu nông-lâm-thủy sản tháng 6 ước đạt 2,227 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 6 tháng đầu năm 2014 lên 14,67 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,15 tỷ USD, tăng 6,6%. Giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 3,45 tỷ USD, tăng 24,2%. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,01 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2013.

● **Theo Sách Xanh phiên bản 2014** vừa ra mắt chiều 25-6 tại Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, EU vẫn là nhà tài trợ lớn nhất thế giới và là nhà tài trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam năm 2013.

Ấn phẩm chính thức nói trên của EU về những chính sách mới nhất, khối lượng tài trợ và các lĩnh vực hợp tác giữa EU với Việt Nam cho biết, EU và các nước thành viên vẫn là nhà viện trợ ODA lớn nhất toàn cầu năm 2013, với 56,5 tỷ euro (76,8 tỷ USD, tính theo bảng tỷ giá inforeuro tại thời điểm tháng 12-2013), bằng một nửa tổng viện trợ ODA toàn cầu.

HÀ SỰ (tổng hợp)

“MH370 đang ở chế độ bay tự động thì gặp tai nạn”



lúc 15 giờ 30 phút giờ địa phương.

Australia cho biết chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của Malaysia đang chuyển xuống phía Nam Ấn Độ Dương tiếp theo phân tích mới nhất về các dữ liệu.

(theo TTXVN)

Ngày 26-6, các quan chức Australia cho biết chiếc máy bay mất tích của Hãng Hàng không Malaysia Airlines được cho là đang ở chế độ bay tự động ngay trước khi gặp tai nạn. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp báo vào

Ông Chung Hong Won được giữ lại làm Thủ tướng Hàn Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 26-6 thông báo bà sẽ giữ lại ông Chung Hong Won-người đệ đơn từ chức sau vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4 vừa qua, làm Thủ tướng nước này.

Trước đó, hai ứng viên mà bà Park đề cử cho chiếc ghế Thủ tướng đều gây tranh cãi, dẫn đến họ phải lần lượt rút lui. Tổng thống Park nói bà đã rất khó khăn mới quyết định giữ lại ông Chung, theo BBC.

(theo Tuổi Trẻ)

MỸ: Trung Quốc tự hủy vị thế quốc tế vì cách hành xử trên biển

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Daniel Russel ngày 25-6, cho rằng những nỗ lực mang tính cưỡng bức của Trung Quốc nhằm thực thi các tuyên bố chủ quyền tại các vùng biển tranh chấp không chỉ làm gia tăng căng thẳng mà còn hủy hoại vị thế của nước này trên trường quốc tế.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội, ông Russel lên tiếng chỉ trích những hành động gần đây của Trung Quốc trên biển Hoa Đông và biển Đông, điều ông cho là đã khiến các nước láng giềng của Bắc Kinh phải “lo lắng một cách có thể cảm thông được”.

(theo TTXVN)



THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

NHÔM-THÉP-INOX Gia Hòa

Cung cấp thép hình, hộp, ống, tấm... Inox ống, tấm cuộn. Nhôm thanh định hình cao cấp công nghệ Việt-Hàn, Việt-Pháp. Phụ kiện nhôm-kính-inox, tấm Aluminium, tấm lợp Polycarbonate...

● Để đáp ứng nhu cầu của Quý khách hàng. Hiện nay Công ty chúng tôi cung cấp thêm Inox ống, cuộn 201, 304, phụ kiện Inox...

* **Chương trình chiết khấu đặc biệt: Khách hàng mua 25.000.000 đồng chiết khấu 1.000.000 đồng.**

Địa chỉ nhôm-Inox: 232B Cách Mạng Tháng Tám-TP. Pleiku-Gia Lai.

Điện thoại: (059) 3883988
- Fax: (059) 3873536.

Địa chỉ thép: 41 Hoàng Quốc Việt-TP. Pleiku-Gia Lai.

Điện thoại: (059) 3873550
- 3873988 - Fax: 3873554.

CN Chư Sê: 1054 Hùng Vương-TT Chư Sê-Gia Lai.
Điện thoại: (059) 3886477.



CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐÔNG DƯƠNG CHI NHÁNH GIA LAI

Thông báo bán đấu giá tài sản

Tài sản bán đấu giá:

1. Quyền sử dụng đất có diện tích 6.771 m² (trong đó: 400 m² đất ở và 6.371 m² đất vườn) và tài sản gắn liền trên đất (gồm: nhà lớn có diện tích 15,39 m²; 1 lò sấy thuốc lá đã hư hỏng có diện tích 21,26 m² và các công trình phụ) thuộc thửa đất số 180, tờ bản đồ số 23 tọa lạc tại làng Quỳnh 2, xã Chư Rằm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

- **Nguồn gốc:** Tài sản kê biên thi hành án của ông Trần Văn Ba và bà Hoàng Thị Tỏa.

- **Giá khởi điểm: 56.996.015 đồng** (đặt trước: 8.000.000 đồng).

- **Phí tham gia đấu giá tài sản là: 150.000 đồng.**

- **Hình thức đấu giá:** Trả giá công

khai bằng lời nói.

- **Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá:** Kể từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 21-7-2014.

- **Thời gian bán đấu giá:** 15 giờ ngày 23-7-2014.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên xin liên hệ:

Công ty TNHH Đấu giá tài sản Đông Dương-Chi nhánh Gia Lai.

Trụ sở: số 65 Yên Đổ, phường Yên Đổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: (059) 3601668-Fax: (059) 3748748-ĐD: 0935021215. Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Địa chỉ: 29B Lê Lai, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cần tuyển nhân viên nam bán hàng. Trình độ trung cấp trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng.

Liên hệ điện thoại: Bác sĩ Cường-0983510445.



BINH ĐOÀN 15
(GENERAL 15)

BINH ĐOÀN 15

Đơn vị tặng báo Gia Lai cho 89 chi hội Cựu chiến binh trong tỉnh



EVNHPC IALY

CÔNG TY THỦY ĐIỆN IA LY

Đơn vị tài trợ 40 tờ báo Gia Lai/kỳ cho các đơn vị Công an xã, Xã đội, Đoàn TN, Hội PN, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã Ia Ly, Ia Mơ Nông, Ia Kreng, Ia Phí, huyện Chư Pah